

ณะรัฐบาลใหม่ รับวิกฤตปัญหา 'ภูมิรัฐศาสตร์'

ราชดำเนิน • "ธีระชัย" เตือนรัฐบาลใหม่เตรียมเผชิญ 4 ปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะเศรษฐกิจชะลอตัว แก๊ส-อาหารราคาพุ่ง "ปรีดา" เนะไทยต้องรับแรงงานเพื่อนบ้าน แก้ปัญหาประชากรถดถอย "อนุสรณ์" บอกไทยต้องยึดประโยชน์วางตัวเป็นกลาง "โคทม" ชงนักการเมืองขายไอเดียระยาว อย่างมุ่งแต่เอาชนะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 สภาที่ 3 ร่วมกับคณะกรรมการภาควิชาชนพฤษภา '35 จัดเสวนาเรื่อง ความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์กับเศรษฐกิจและการเมืองประเทศไทย โดยนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขบวนการภูมิรัฐศาสตร์ของโลกเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลหน้าจะเผชิญ 4 ปัญหา 1.เศรษฐกิจชะลอตัว เกิดจากปี 2551 วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในชาติตะวันตกเนื่องวิกฤต

อ่านต่อหน้า 2

ณะรัฐบาลใหม่

โควิด-19 2.ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเทียบกับรัสเซีย โดยราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกอาจสูงขึ้น อีกทั้งราคาอาหารก็จะสูงขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน 3.โลกการค้าแบ่งเป็น 2 ค่าย โดยค่ายตะวันตกกับตะวันออกคือสหรัฐกับจีน และ 4.ปัญหาเรื่องโลกร้อน ที่ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากประเทศที่มีการปล่อยคาร์บอนมาก ซึ่งประเทศไทยยังผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในสัดส่วน

ที่มากอยู่

"เพื่อไม่ให้ประเทศไทยวิ่งตามปัญหาเหมือนรัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19 จึงขอเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ และมีนโยบายเสนอประชาชนเพื่อรับมือปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม" นายธีระชัยกล่าว

นายปรีดา เตียสุวรรณ ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ไทยกำลังเผชิญปัญหาการถดถอยของประชากร โดยมีผู้สูงอายุ 20% หรือราว 15 ล้านคน กระทบวัยแรงงานในอนาคต ท่ามกลางประเทศต่างๆ ที่ประชากรเพิ่มขึ้นสวนทางกับไทย ไทยจึงยากที่จะมีการลงทุนจากต่างชาติ มีทางเลือกคือต้องยอมให้อพยพแรงงานต่างชาติเข้ามาเหมือนสิงคโปร์ และดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งไทยยังโชคดีที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่มีวัฒนธรรมและศาสนาที่คล้ายๆ กันเป็นแรงงานได้

"ต้องให้ความสำคัญกับแรงงานข้ามชาติแล้วลุ่มแม่น้ำโขง เราจะได้กลุ่มคนที่มีคุณภาพสามารถที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันกับเราอย่างมีความสุขได้และไม่น่าสร้างปัญหาอะไรให้มากมาย ฉะนั้นนโยบายที่อยากฝากนักการเมือง คือขอให้ใช้นโยบายแก้ปัญหาที่ปัญหาเป็นตายของประเทศไทย คือเรื่องประชากรถดถอยจาก 70 ล้านคน หรือ 66 ล้านคน หายไปปีละ 600,000 คน ซึ่งไม่มีทางเลือกต้องเอาคนต่างประเทศเข้ามาอยู่" นายปรีดากล่าว

รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการนานาชาติปริทัศน์มยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ไทยต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดในเวที

โลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยท่ามกลางความขัดแย้ง การต่อสู้การแข่งขันในเชิงอำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐ ไทยต้องกำหนดยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศต้องยึดมั่นในความเป็นกลางและการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด รวมทั้งไทยต้องยึดผลประโยชน์แห่งชาติ และไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อช่วงที่มีความขัดแย้งกัน ต้องยึดหลักความเป็นจริงว่าอะไรก็ตามที่กระทบกับคนไทย กระทบผลประโยชน์ของชาติไทยเราไม่ทำ

รศ.ดร.โคทม อาริยา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จุดยืนของรัฐบาลต่อสงครามรัสเซียยูเครนนั้น อยากจะเห็นไทยมีบทบาทมากกว่านี้ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไทยมีบทบาทไทยลดลง ดังนั้นในระดับภูมิศาสตร์ ควรมุ่งทำให้อาเซียนองค์กรที่มีความสามารถที่จะประสานงานหลายฝ่าย ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าทำได้ระดับหนึ่งแล้ว การแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะกรณีพิพาทที่ได้หวันหรือในทะเลจีนใต้ อาเซียนควรขอให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะประเทศจีน ไม่ตัดสินด้วยการใช้กำลังทหารและอาวุธสงคราม

"การเลือกตั้งครั้งนี้ ขอฟันที่สำหรับประเด็นโครงสร้าง ประเด็นระยะยาว และเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย อย่าพึ่งแต่หวังชัยชนะในการเลือกตั้งเพียงไม่กี่เดือนนี้ แต่ละเลยเป้าหมายระยะยาวของประเทศและของโลก" รศ.ดร.โคทมกล่าว.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/สังคม

วันที่: จันทร์ 13 มีนาคม 2566

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11793

Col.Inch: 23.18 Ad Value: 38,247

ภาพข่าว: ข่าวชนคนเข้ม: ทบทวน

หน้า: 3(บนขวา)

PRValue (x3): 114,741

คลิป: สีสี่

ข่าวชน คนเข้ม



ทบทวน - รศ.นพ.ดิฉกร ภิโยทัย คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์” จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ ที่โรงแรมอัสวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

ข่าว กระดาน

■ นางอาลัย พรหมชนะ ผอ.ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี แจ้งว่า ทาง โรงเรียนจัดพิธีพุทธาภิเษกเหรียญเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และทำเวสสุวรรณ (เทพบุตร) ในวาระโอกาสครบรอบ 55 ปี โรงเรียนบุตรข้าราชการกองทัพก-ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง ในวันอังคารที่ 14 มี.ค. พิธีพุทธาภิเษกเหรียญ โดยสมเด็จพระมหาธีรราชกรม (เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ พิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ครูดีศรีสุรศักดิ์” และรางวัลเพชรราชพุกภัย” โดยนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดศธ.

■ มธ. ศูนย์ลำปาง ชวนผู้สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic) ในโลกออนไลน์” ฟรี สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 มี.ค. คลิกที่ <https://forms.gle/rA7WnLbxmQ-gYUVtv8> อบรม 30-31 มี.ค. เวลา 08.30-16.30 น. ที่ห้องซอฟต์แวร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

ชั้น 3 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง สอบถามได้ที่ โทร.0-5423-7999 ต่อ 5128 หรือ 08-3748-2995

■ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย แจ้งโครงการเรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ (New Zealand Summer Camp) ประกาศรับสมัครน้องๆ ชาวคนไทย อายุระหว่าง 11-17 ปี ร่วมเปิดประสบการณ์เรียนซัมเมอร์นิวซีแลนด์ ประจำปี พ.ศ.2566 โครงการเรียนภาษาระยะสั้นที่นิวซีแลนด์ ตั้งแต่ 3-8 สัปดาห์ เริ่มเรียนตั้งแต่มี.ค.-เม.ย. ไปจนถึงพ.ค.66 พ่อแม่ผู้ปกครองและน้องๆ ที่สนใจ คลิกดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.learnenglishnewzealand.com/nzsummer> หรือสอบถามที่ ไลน์ไอดี : @NZEnglish

■ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา จนท.รัฐ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์การศาสนา และประชาชน อบรม-ฟังเสวนาออนไลน์ฟรี หัวข้อ “ช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ความเป็นธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ในวันที่ 16-17 มี.ค. เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร. 08-6341-9978

การเมือง (HTTPS://WWW.THAIPOST.NET/POLITICS/)



เปลว สีเงิน (HTTPS://WWW.THAIPOST.NET/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99/)

คอลัมน์สด (HTTPS://WWW.THAIPOST.NET/COLUMNIST/) เศรษฐกิจ (HTTPS://WWW.THAIPOST.NET/ECONOMY/)

ต่างประเทศ (HTTPS://WWW.THAIPOST.NET/ABROAD/) บันเทิง (HTTPS://WWW.THAIPOST.NET/ENTERTAINMENT/)

หนังสือพิมพ์ (HTTPS://WWW.THAIPOST.NET/NEWS-PAPER/)

ไทยโพสต์ทีวี (HTTPS://WWW.THAIPOST.NET/THAIPOST-TV/)

(เปลว สีเงิน
นอกเรื่อง 'ท้อป-วราวุธ'
t (https://www.thaipost.net/columnis...

(ผักกาดหอม
นโยบายแจกปลา
t (https://www.thaipost.net/columnis...

(กานเฟด้า
เมื่อเบอร์หนึ่งสี่ จีนผิงได้คะแนน 100% น
t ยกฯใหม่หฺลี่ เจียงก็ต้องได้ 99.99%...

(วิสามัญฉบับแก้ไข
สำคัญต้องทำงานเป็น
t (https://www.thaipost.net/columnis...

แนะรัฐบาลใหม่ รับวิกฤตปัญหา 'ภูมิรัฐศาสตร์'

13 มีนาคม 2566 เวลา 0:01 น. (https://www.thaipost.net/one-newspaper/340215/)



2 1
2 8
5 3

7 “ธีระชัย” เตือนรัฐบาลใหม่เตรียมเผชิญ 4 ปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะเศรษฐกิจชะลอตัว แก๊ส-อาหารราคาพุ่ง “ปรีดา” เน้นไทยต้องรับแรงงานเพื่อนบ้านแก้ปัญหา
ประชากรถดถอย “อนุสรณ์” บอกไทยต้องยึดประโยชน์วางตัวเป็นกลาง “โคทม” ชงนักการเมืองชายโสดขยายอายุ อย่างมุ่งแต่เอาชนะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 สภาที่ 3 ร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาวิรัชชพฤษภา '35 จัดเสวนาเรื่อง ความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์กับเศรษฐกิจและการเมือง
ประเทศไทย โดยนายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาวิรัชชพฤษภา '35 กล่าวว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่การเลือกตั้ง ทุกพรรคการเมืองมุ่งหาเสียง
แต่ละเลยการพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างจีนจับมือกับอินเดีย และที่ผ่านมามีไทยถูกรอบงำโดยชาติตะวันตก ดังนั้น นักลงทุน พ่อค้า หรือ
รัฐบาล เหมือนอยู่ระหว่างเขาควางหรือทางสองแพร่ง อยู่ระหว่างอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจ เพราะฉะนั้นการค้าขายหรือลงทุนจึงต้องเข้าใจชั่วอำนาจใน
โลกและการเปลี่ยนแปลงชั่วอำนาจต่างๆด้วย

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขบวนการภูมิรัฐศาสตร์ของโลกเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐบาลหน้า
จะเผชิญ 4 ปัญหา 1.เศรษฐกิจชะลอตัว เกิดจากปี 2551 วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในชาติตะวันตกต่อเนื่องวิกฤตโควิด-19 2.ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
เทียบกับรัสเซีย โดยราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกอาจสูงขึ้น อีกทั้งราคาอาหารก็จะสูงขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่ง 2 ประเทศนี้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่
ของโลก รวมส่งออกข้าวบาร์เลย์ 29% ขณะน้ำมันดอกทานตะวันส่งออก 79% ของโลก

3.โลกการค้าแบ่งเป็น 2 ค่าย โดยค่ายตะวันออกกับตะวันตกคือสหรัฐกับจีน ซึ่งจีนเร่งขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากไทยจะค้าขายกับจีน ควร
กำหนดการใช้เงินดิจิทัลหยวนของจีน ตลอดจนพัฒนาการขนส่งสินค้าทางบกไทย-จีนโดยเร่งด่วน และ 4.ปัญหาเรื่องโลกร้อน ที่ประเทศตะวันตกโดยเฉพาะยุโรป
จะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากประเทศที่มีการปล่อยคาร์บอนมาก ซึ่งประเทศไทยยังผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในสัดส่วนที่มากอยู่

“เพื่อไม่ให้ประเทศไทยวิ่งตามปัญหาเหมือนรัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19 จึงขอเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ และมีนโยบาย
ที่จะเสนอประชาชนเพื่อรับมือปัญหานี้อย่างไร” นายธีระชัยกล่าว

นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาโลกร้อนที่ทั้งโลกยังไม่แก้ปัญหาหรือให้ความสำคัญอย่างจริงจัง รัฐบาล
ไทยและทั่วโลกควรดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ และนักการเมืองในไทยควรใช้ประเด็นนี้ในการหาเสียงด้วย เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและ
เป็นมิติสากลของโลก รวมถึงจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ด้วย

“ปัญหาประชากรถดถอยหรือสังคมสูงอายุ ปัญหาสงครามเย็นรอบใหม่นั้น การแก้ปัญหาของไทยต้องสร้างสันติภาพขึ้นมาก่อน คือหยุดต่อสู้ทางการเมืองหรือหา
เสียงด้วยประชานิยม ที่จะสร้างปัญหาให้ประเทศภายหลัง ด้านนโยบายต้องมองการเติบโตที่ยั่งยืน มองประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ควรมองประชาชนเป็น
เหยื่อ” นายปรีดาระบุ

นายปรีดา กล่าวว่า ปัญหาการถดถอยของประชากรนั้น ปัจจุบันเหลือราว 66 ล้านคน ลดลงราว 600,000 คนต่อปี มีผู้สูงวัย 20% หรือราว 15 ล้านคน กระทบวัยที่
จะเป็นแรงงานในอนาคต ท่ามกลางประเทศต่างๆ ที่ประชากรเพิ่มขึ้นสวนทางกับไทย ไทยจึงยากที่จะมีการลงทุนโดยเฉพาะจากต่างชาติ และไทยเองยังช่วยตัว
เองไม่ได้ มีทางเดียวคือต้องยอมให้อพยพแรงงานต่างชาติเข้ามาเหมือนสิงคโปร์ และดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งไทยยังโชคดีที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่มี
วัฒนธรรมและศาสนาที่คล้ายๆ กันเป็นแรงงานได้

“ต้องให้ความสำคัญกับแรงงานข้ามชาติแถวลุ่มแม่น้ำโขง เราจะได้กลุ่มคนที่มีคุณภาพที่จะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับเราอย่างมีความสุขได้
และไม่มาจะมาสร้างปัญหาอะไรให้มากมาย ฉะนั้นนโยบายที่อยากฝากนักการเมืองไป คือขอให้ใช้นโยบายแก้ปัญหาที่ปัญหาเป็นตายของประเทศไทย คือเรื่อง
ประชากรถดถอยจาก 70 ล้านคน หรือ 66 ล้านคน หายไปปีละ 600,000 คน ซึ่งไม่มีทางเลือก ท่านต้องเอาคนต่างประเทศเข้ามาอยู่” นายปรีดา กล่าว

